

Dại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  
Tòa Thánh Tây Ninh



# BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông tin - Phổ truyền Giáo Lý Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

**Bản Tin Thế Đạo**

**Số 60 ngày 20-6-2016**

## THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

### LỊCH SỬ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Tại Đền Thánh, thời Tý đêm 24 tháng 6 năm Mậu Tý (dl. 30-7-1948)

Hôm nay là ngày vía Đức Cái Thiên Cổ Phật Quan Thánh Đế Quân tức Hớn Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường nhà Hớn đời Tam Quốc.

Một vị Hiền Thánh đời Hớn, thời Tam Quốc, ngày nay đạt phẩm vị đến Tam Trấn Oai Nghiêm trong nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn, sự vinh hiển cao trọng đó ta thấy giá trị vô đối. Với một Đấng Thiêng Liêng mà lập được vị mình một cách oai quyền vinh hiển ta thường thấy rất ít, thảng có chẳng trong nước Việt Nam ta Ngài Trần Hưng Đạo gọi có thể đương đầu với Ngài được mấy may chút ít mà thôi, chớ phần đông từ thử đến giờ kể cả các nước Á Đông này hiếm có. Vậy, ta nên khảo cứu coi Ngài làm thế nào để đạt được Thiên vị vinh diệu đặc biệt dường ấy.

Hớn Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường buổi nọ là một vị tướng của Thục tức của Lưu Bị. Ta thấy đại nghĩa của Ngài trung can nghĩa khí của Ngài nhưt là về bằng hữu chi giao, tình nghĩa đối với bạn hữu của Ngài, dám chắc dầu chúng ta dân tộc Việt Nam hằng chịu ảnh hưởng văn hóa của Nho Tông, chưa có được người nào đã giống như Ngài vậy. Tâm trung nghĩa chẳng vì sang mà theo Tào, chỉ chuộng Hớn; nghĩa chẳng vì bạn buổi khổ não truân chuyên mà phụ rẫy tình nhau; trung và nghĩa ấy hi hữu. Nói đến chí khí của Ngài, Bản Đạo tưởng luận không hết: Ngài bắt sát hạ mã chi nhơn. Truyện sách lưu lại rằng Ngài suýt bị Hạ Hầu Đôn giết vì nó biết cái sở yếu của Ngài mà lợi dụng, nếu không Trương Liêu đến cứu. Mỗi phen Ngài trở cây Yểm Nguyệt Thanh Long Dao định vượt nhà nớ, thì nhà nớ nhảy xuống ngựa, chí khí đó thể gian hi hữu. Hỏi Ngài lập chí với bộ sách Xuân Thu mà thôi. Người sau có tặng cho Ngài đôi liễn: “Chí tại Xuân Thu, công tại Hớn; Trung đồng nhựt nguyệt nghĩa đồng thiên”. Trọn đời Ngài không lúc nào rời bộ sách ấy, lúc nào cũng đọc lấy tinh thần của sách suy luận làm tinh thần của mình.

Kể từ Đào Viên kết tình bằng hữu cùng nhau, từ thuở bàn hàn cho đến khi vinh huê phú quý sang trọng Ngài vẫn một mực không hề thay đổi tâm đức bao giờ. Tinh thần của người ấy là tinh thần đứng riêng biệt một mình một cảnh giới mà thôi. Thế gian khó tìm thấy một kiểu vờ thứ hai nữa

đặng. Tinh thần của Ngài có oai quyền đặc sắc, ta thử tìm coi Ngài làm sao mà đặng như vậy?

Nguồn linh của Ngài là Xích Long Tinh. Buổi nọ dân Bắc Hớn phạm Thiên điều bị Ngọc Hư Cung phạt hạn không cho mưa, đặng cho dân ấy phải đói. Dân làng biết mà cầu nguyện nơi Ngài cứu nạn. Ngài cũng thừa biết dân ấy bị Thiên điều hành pháp, nhưng vì lòng ái tuất thương sanh không nỡ để dân chết đói, nên Ngài làm mưa. Ngọc Hư Cung bắt tội sai Ngũ Lôi tru diệt. Ngài chạy trốn vào một cái chùa, nhờ ông thầy chùa lấy chuông úp lại. Vị Đạo Nhơn có căn dặn Bản Đạo trong chùa đừng ai dỡ chuông cho đến ngày nào Ngài hết hạn. Chư Đạo trong chùa tọc mạch dỡ ra xem coi vật gì, thành thử Ngài phải chịu đầu kiếp, kiếp ấy là Hạng Võ.

Hạng Võ thì ai cũng biết. Nếu ta quan sát trong “Trọng Tương vấn Hớn” thì rõ tiền căn Hạng Võ, hậu kiếp Quan Công. Bởi Hớn Bái Công khi lập quốc rồi nghe lời Lã Hậu diệt công thần giết Hàn Tín. Án ấy nằm dưới Phong Đô mấy đời mà không ai xử đặng. Buổi ấy có thầy Trọng Tương là học trò khó nhà nghèo nhưng rất hiếu hạnh. Cha chết Trọng Tương cất nhà thờ cha mà ở. Thường hay buồn than thân trách phận biết mình hữu tài vô mạng nên viết một bài thi có ý than rằng: “Thiên địa hữu tư, thần minh bất công” dụng ý trách điếm cái án nhà Hớn mà dưới Phong Đô xử chưa có nổi. Vì vậy nên mắc tội phạm thượng, bị bắt hồn dẫn đến Phong Đô, đem cho Thập Điện Diêm Quân vấn tội. Trọng Tương bình tĩnh trả lời rằng: “Nếu cho tôi ngồi làm Thập Điện Diêm Vương tôi xử án ấy cho mà coi”. Thập Điện Diêm Vương bằng lòng. Ngài xử: “Tiền căn báo hậu kiếp, như Bàn Việt cho đầu kiếp làm Lưu Bị, Anh Bố làm Ngô Tôn Quyền, Hàn Tín làm Tào Tháo, Hạng Su làm Nhan Lương, Hạng Bá làm Văn Xú, Hạng Võ làm Quan Công”.

Ta thấy hồi sáu tướng của Hạng Võ đem lòng phản bội, đầu nhà Hớn rượt Hạng Võ đến bến Ô Giang phải cắt đầu, trao cho Đinh Trường, chú là Hạng Bá trở lại phản cháu đã đầu lụy Hớn Bái Công còn trở lại phạt Sở. Tiền căn hậu kiếp vay trả, quả báo y nhiên. Có một điều lạ là với Lữ Mông, oan nghiệt có khác. Tiền kiếp của Lữ Mông là ông thợ rèn, Quan Vân Trường đến mượn rèn Thanh Long Đao với một kiểu mẫu bí mật mà Ngài không muốn có người thứ nhì biết đặng. Khi rèn xong, Ngài cầm ra sân đi thử đường đao, chợt nghĩ đến điều ấy liền day lại vót ông thợ rèn đứt đoạn. Ông thợ rèn ấy sau đầu kiếp làm Lữ Mông. Cho nên buổi Ngài xuất thần qui vị là trả cái ngày giết ông thợ rèn, là Lữ Mông đầu kiếp trả báo giết Ngài.

Khi Chơn linh của Ngài xuất ngoại, Châu Xương và Quan Bình cũng tự tử chết theo, ba người ấy bay giữa không trung, đi ngang ngôi chùa kêu ông thầy chùa là Phổ Tịnh đòi ông nọ trả cái đầu, ông bèn lấy cái quạt gỗ trên cửa tụng ba phiến vãng sanh, Ngài hạ giáng xuống tiếp đòi đầu nữa. Ông nọ cười nói rằng: “Nhan Lương, Văn Xú kia mới đòi đầu với ai? Ấy là tiền căn báo hậu kiếp thôi chớ”. Đức Quan Thánh Đế Quân tỉnh ngộ, xin ông Phổ Tịnh cho Ngài ở đó đặng tu, Chơn linh của Ngài nhờ ở nơi chùa đó mà hiển Thánh. Khi hiển Thánh rồi Ngài trừ tà diệt quỷ, cứu độ sanh linh, và từ đó đến bây giờ không tái kiếp lần nào nữa, duy dụng cái quyền hành thiêng liêng mà hành Đạo thôi. **Với quyền thiêng liêng ấy mà Ngài lập được Phật vị là Cái Thiên Cổ Phật, nhờ vạn linh tôn trọng Ngài lên. Bản Đạo dám quả quyết Ngài không phải là Thiên Phong mà chính là người của vạn linh bầu cử. Cho nên Đức Chí Tôn mở Đạo là cơ quan hiệp nhứt vạn linh, để Đấng ấy là một Trấn Oai Nghiêm đặng làm quan Trạng Sư cho vạn linh đạt kiếp.**

Bản Đạo tưởng nếu có sự công chánh ở Tòa Hư Linh kia ta nên gọi điều ấy là điều công chánh đệ nhứt mà Chí Tôn quyết định vậy. Nên Hớn Thọ Đình Hầu lập thiêng liêng vị với Chơn linh của mình đặng. Đó là chỉ rõ cho cả con cái của Thầy biết rằng không phải chết là hết, chết ấy là sống, mà cái sống nơi Thầy mới oai quyền chơn thật hơn cái sống hiện tại thế này.

## HỘI THÁNH LÀ GÌ?

Tại Đền Thánh, thời Tý đêm 28 tháng 6 năm Mậu Tý (dl. 3-8-1948)

Hôm nay Bàn Đạo giảng Hội Thánh là gì?

Bàn Đạo đã nhiều phen giảng giải Hội Thánh là Thánh Thể của Đức Chí Tôn tức nhiên là xác thịt của Ngài tại thế. Ấy vậy chúng ta đặng may duyên, nên buổi thế kỷ thứ hai mươi là thế kỷ hỗn loạn, sa ngã vào đường tội lỗi, sự tàn ác của đời đương nhiên chúng ta phải gớm sợ, Chí Tôn lại đến đặng diu con cái Ngài, tức là các nguyên nhân của Ngài tại thế, từ bấy lâu nay bị sa ngã vào đường tội lỗi. Ngài đến qui hội cùng Ngài và chính mình Ngài đi tìm con cái của Ngài mà thôi. Ngài đến chẳng phải một ngày một bữa mà cả mấy ngàn năm. Ngài giáng trần với sự đau khổ nhọc nhằn, nhưng vẫn cam chịu. Ngài tìm phương pháp để tận độ chúng sanh, cơ tận độ ấy chưa thành tựu, họ còn bị kẹt vào vòng tội lỗi tại thế này cứu nhứt ức nguyên nhân, Ngài đến gom về hết trong thời kỳ ân xá thứ ba này, chúng ta không dè ngày nay hưởng đặc ân của Ngài, được nắm quyền hành làm Thánh Thể cho Ngài, tức nhiên là Ngài vậy.

Chúng ta thấy mặt luật thiên nhiên dầu cao xa khó khăn đến đâu, xem cơ tương đối ở hữu hình cũng có thể hiểu được. Một ông cha đã tới giờ qui liễu, nhìn lại gia đình sắp con đã nên gia thất chỉ còn vài đứa nhỏ dại, chưa đủ trí khôn; ông cha ấy phải thống khổ biết chừng nào, khi thấy đứa trẻ ấy bơ vơ, nếu mình rủi chết hoàn cảnh ấy ông phải định thế nào, lẽ cố nhiên là ông kêu người con trai lớn của ông lại dặn dò cận kề: Khi cha có mất rồi thì con phải thương em con còn nhỏ, bảo trọng cho nó, tạo tương lai hạnh phúc cho nó. Người anh nghe cha di chúc thì lo tìm phương dạy dỗ em thế nào cho nên người và đến một ngày kia các con ấy sẽ trở nên hiền đạt đi rồi, thiết tưởng gia đình ấy hạnh phúc biết chừng nào. Hạnh phúc hơn khi người cha ấy trông thấy con mình cao sang vinh hiển hơn mình.

Đức Chí Tôn kỳ này muốn chính mình Ngài đến cứu vớt con cái Ngài, nhưng Ngự Mã Quân của Ngài không cho Ngài đi, vì biết Ngài mỗi khi xuống thế phải chịu thống khổ vô ngần, nên Ngự Mã Quân quyết định đến thế cho Ngài. Chúng ta tưởng tượng sự thế ấy nếu Chí Tôn ưng chịu, thì Ngự Mã Quân phải hứa cứu vớt hết cả con cái của Ngài và lại dặn: “Bây muốn đến thế Tao mà ở với con Tao thì Bây phải làm sao bảo trọng chúng nó vẹn toàn để đem về đông đủ cho Tao và phải đủ can đảm và năng lực thay thế Tao bên cạnh chúng nó. Nếu Bây không muốn cho Tao làm thì Bây phải làm như Tao mới đặng”. Tôi tưởng Ngự Mã Quân đến thế cho Ngài, phải lựa chọn trong hàng lương sanh con cái của Ngài để làm hình ảnh cho Ngài, như vậy Ngài mới chịu.

Vì cơ Hội Thánh là Thánh Thể của Đức Chí Tôn, cho nên khi Ngài lập Pháp Chánh Truyền cho Thánh Thể của Ngài, Ngài định một người để làm Anh Cả trong bày con của Ngài. Người Anh Cả ấy phải làm cha và làm thầy trong khi Chí Tôn vắng mặt. Ngặt một điều là mình không xứng đáng đó thôi, chớ không buổi nào Chí Tôn không công nhận và không chịu, một khi mình đủ đức tánh thay thế cho Ngài. Nếu Thánh Thể của Chí Tôn tại thế này mà dạy dỗ, cứu vớt con cái của Ngài được toàn vẹn y như ý định của Ngài thì thiết tưởng không có gì làm cho Ngài vui sướng bằng! Ấy vậy, Hội Thánh dầu Nam dầu Nữ, tức là hình ảnh của Chí Tôn, Chí Tôn giao cả đảm nhiệm làm cha và làm thầy. Hễ thay thế Chí Tôn làm cha làm thầy thì tức nhiên mình là cha là thầy, nếu làm cha

cho xứng đáng cha, làm thầy xứng đáng thầy, thì chúng sanh làm thế nào mà không tôn trọng như cha như thầy được.

*Trong đám anh em chúng ta ngồi tại đây, cùng sắp em nhỏ kia trong đó cũng có vị Phật, Tiên giáng thế, nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó, bởi nó còn khờ nên giao chúng ta giáo hóa nó để một ngày kia chúng nó đạt đến tinh thần cao trọng đứng lãnh sứ mạng của Chí Tôn phú thác.*

Vậy, ngày giờ nào chúng ta đủ quyền năng để giáo hóa đoàn em sau này đặt vào địa vị, tức nhiên chúng ta đã trọn đạo đối với Chí Tôn.

\* \* \*

## TIN ÚC CHÂU

### Châu đạo Victoria:

Vào ngày 15-6-2016 (nhằm ngày 11 tháng 5 năm Bính Thân) vào lúc 3.00 PM (ngày giờ Úc Châu) Châu đạo Úc châu đã nhận chia khóa miếng đất đã đặt mua từ 2 tháng nay để xây dựng các cơ sở Đạo.

Theo tin tức chúng tôi được biết đây là một điền trang rộng 52 mẫu có sẵn một ngôi biệt thự xây gạch và một căn nhà gỗ, cách trung tâm thành phố Melbourne 30 cây số đường xe chạy, về hướng Tây Bắc, cách phi trường quốc tế Melbourne đúng 10 phút lái xe, địa chỉ 110 Bulla Diggers Rest Road, Diggers Rest, VIC 3427 Úc Châu.

Theo hợp đồng, phần đạo sở hữu một diện tích 17 acres và cả hai ngôi nhà ở chính giữa điền trang với giá trị phần hùn là \$855,000, một gia đình người đạo sở hữu 35 acres còn lại, đất xấu hơn nằm ở hai bên còn lại, không có nhà, với giá trị phần hùn là \$425-000.

Giá mua điền trang 52 acres là \$1,210,000 cộng với chi phí mua bán nữa, tổng trị giá là \$ 1,280.000.

Sau đây là vài hình ảnh:









sửa chữa nơi thờ phượng tạm





# Vô ngã là Niết bàn

Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

---o0o---

Đạo Phật như một vườn hoa, mà người xuất gia là người giữ gìn, chăm sóc, cần phải biết rõ từng bông hoa... Người xuất gia là chủ vườn, chứ không phải là người ngoại cuộc, chỉ cỡi ngựa xem hoa đã vội phê phán bình phẩm đủ cách. Phật tử chúng ta là những người giữ gìn gia tài Phật pháp, phải có thái độ như thế nào đối với những người cỡi ngựa xem hoa đó? Không lẽ chỉ hùa theo sự khen chê của họ?

Mặc dù biết Phật pháp mênh mông, cũng không ngoài một vị giải thoát cho nên dù chỉ học một câu kinh, tu hành một pháp môn cho thấu đáo cũng có thể hưởng được hương vị giải thoát mà không cần uống hết cả biển giáo lý. Nhưng điều cốt yếu là phải thực hành chứ không phải nói suông mà hiểu đạo được.

Đạo là con đường, nhưng đi trên con đường đạo không như đi trên đường cái. Đường cái dễ đi, dễ đến, có khoảng cách rõ rệt, bao nhiêu cây số là bấy nhiêu thời gian tương ứng, có điểm khởi hành, có điểm đến hẳn hoi. Nhưng đường đạo thì không như thế. Khi bắt đầu tu gọi là khởi điểm, mà khởi điểm này cũng ở tại Tâm. Tu hành gọi là đi, cũng chỉ trong một Tâm ấy mà khi đạt đến đích giác ngộ, thì cũng ở một Tâm ấy chứ đâu khác.

Thế mà tại sao đi mãi vẫn không đến? Đó chính là vì cái Ta cứ ngăn chặn làm cho trở ngại, biếng nhác, sa ngã, bước được một bước thì bị lục căn lục trần xen vào kéo lui ba bước. Muốn tinh tấn tu hành nhưng cái ngã nó xen vào và bảo: Để ta ăn cái đã, để ta ngủ cái đã, để ta coi cái đã, để ta nghe cái đã. Cái ngã chấp đó càng bành trướng càng gây tai họa. Ngã chấp của ta càng to càng dễ gây đụng chạm với cái ngã của người khác. Người khác cũng bồi bổ cái ngã của họ nên lại va chạm với ta. Ví như có một ngôi nhà rộng thênh thang mười người ở không chật, thế mà một khi những người ở trong đó để cái Ta nổi lên thì sẽ va chạm nhau đến nỗi rớt cuộc mỗi người đi mỗi ngã, khi còn một người mà vẫn thấy chật. Đó là vì ngã chấp. Tôi lấy ví dụ để minh họa vấn đề ngã chấp này:

Ngày xưa có một linh hồn sau nhiều kiếp tu luyện, đến thiên đàng gõ cửa Thượng Đế, Thượng Đế hỏi:

-- Ai đó?

-- Tôi, Linh hồn đáp.

Thượng Đế hỏi:

-- Tôi là ai?

-- Tôi là tôi.

Thượng Đế bảo:

-- Ở đây không đủ chỗ cho ta và người cùng ở. Người hãy đi nơi khác.

Linh hồn ấy trở lui về trần gian tu luyện thêm một ngàn năm nữa, sau đó lên trời gõ cửa lại.

Thượng Đế hỏi: -- Ai đó?

Đáp: -- Tôi.

-- Tôi là ai?

-- Tôi là Ngài, Linh hồn đáp.

Khi ấy Thượng Đế liền mở cổng cho vào.

Thí dụ trên cho ta thấy, một ngàn năm trước tôi là tôi - còn ngã chấp, thì không vào thiên đàng được. Một ngàn năm sau, tôi là Ngài, mới vào được, vì hết ngã chấp. Vì ta với mình tuy hai mà một. Niết bàn là cái tuyệt đối không dung ngã. Niết bàn không có hạn lượng, không có nơi chốn, vì Niết bàn vô tướng - vô tướng nên rất khó vào. Muốn vào Niết bàn, ta cũng phải vô tướng như Niết bàn. Cửa Niết bàn rất hẹp, chỉ bằng tơ tóc nên ta không thể mang theo một hành lý nào mà hy vọng vào Niết bàn được cả. Cái thân đã không mang theo được, mà cái ý niệm về tôi, về ta, cũng không thể mang theo vào được. Cái ta càng to thì càng xa Niết bàn. Nên biết hễ hữu ngã thì luân hồi mà vô ngã là Niết bàn chứ không phải đòi hỏi có cái ta để vào Niết bàn.

Một hôm có người đến hỏi Thiên sư Duy Khoang: “Đạo ở đâu?” Sư đáp: “Đạo ở trước mắt” - “Sao tôi không thấy?”, người ấy hỏi. Ngài đáp: “Vì ngươi đang bận nghĩ tới mình ta cho nên không thấy” - “còn Hòa Thượng có thấy không?”, người ấy hỏi. Ngài đáp: “Hễ còn bận nghĩ tới ta, ngươi thì đều không thấy” - “Khi không còn bận nghĩ tới ta, ngươi nữa thì có thấy không?”, người ấy hỏi. Ngài đáp: “Khi không còn có tâm phân biệt bận nghĩ tới ta, ngươi, thì bây giờ ai hỏi đạo ở tại đâu?”

Giả sử lúc đó người ấy hỏi ngài Niết bàn ở tại đâu thì chắc Ngài cũng đáp tương tự như thế, và câu đáp cuối cùng hẳn là: “Khi không còn có tâm phân biệt bận nghĩ tới ta, ngươi thì bây giờ ai hỏi Niết bàn ở tại đâu? Sao tôi không vào được? Vì đã không còn tâm phân biệt bận nghĩ tới ta, ngươi thì tức lúc ấy tâm thanh tịnh không còn vọng tưởng tham ái, tức là Niết bàn đó rồi, chứ có phải ở đâu xa mà phải tìm kiếm?”

Vậy cho nên cần phải biết: Niết bàn chính là từ bỏ ba độc tham, sân, si do ngã chấp gây nên. Vô ngã là Niết bàn. Giờ phút nào cõi bỏ được ba độc, giờ phút đó là Niết bàn. Cho nên chúng ta thấy Niết bàn vừa là cái chung, vừa là cái riêng. Cái chung là ai cũng tu được, vào được. Cái riêng là chỉ ai tu người ấy đắc. Đức Phật, Ngài không bung Niết bàn đến cho ta ngồi lên. Ngài chỉ dạy cho ta con đường tu chứng Niết bàn mà thôi. Ngài dạy:

“Ai còn tham luyến (tức còn ngã ái chấp đây là của tôi, ngã mạn chấp đây là tôi, ngã kiến chấp đây là tự ngã của tôi), thời có dao động. Ai không tham luyến, thời không dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai được khinh an thời không thiên chấp (nati). Ai không thiên chấp, thời không có đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Ai không có diệt và sanh, thời không có đời này đời sau, không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận khổ đau”. (Niết bàn - Tương Ưng Bộ Kinh 4/65, 1982)

Vậy thì nói Phật độ chúng sanh là gì? Ở đây chúng ta cần phân biệt chữ “độ” và chữ “cứu rỗi”. Chữ “cứu rỗi” thì chỉ cần đức tin, tin có một đấng tối cao, đấng ấy sẽ rước ta vào cõi phúc lạc của Ngài ở một nơi nào đó, nếu ta đầy đủ lòng tin. Trái lại chữ “độ”, nghĩa là vượt qua, có nghĩa là làm cho chúng sanh thấy rõ rằng: chính vì bản ngã mà nổi chìm trong biển phiền não sanh tử. Vậy chỉ cần trừ cái ngã chấp thì phiền não không còn đất đứng. Khi phiền não đã trừ thì kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc cũng dứt mà vượt qua bờ giác. Khi phiền não chấm dứt thì dù bất cứ đang ở đâu, bất cứ giờ phút nào cũng là Niết bàn, không cần phải cất bước đi đến một nơi nào cả để tìm cõi Niết bàn.

Bởi thế đức Phật dạy luôn luôn quán vô ngã, bốn đại, năm uẩn tạo nên thân này đều là những thứ do duyên ở ngoài kết hợp lại mà thành chứ cái thân “đồng nhứt” với cái ngã thì không thực có.

Đức Phật được tôn xưng là Đấng Pháp vương vì Ngài tự tại với tất cả các pháp, vào tất cả thời, xứ. Dù ở đâu Ngài cũng không bị dính mắc vào sáu trần, không bị chúng lôi kéo. Nên chúng ta phải biết, nếu chúng ta đối với một việc gì trong một thời gian nào đó mà được tự tại, không bị nó lôi kéo, chi phối, thì ta cũng đáng được gọi là vua của pháp đó, nhưng chỉ đối với một việc đó, trong một thời gian đó mà thôi, còn ở giờ khác, đối với việc khác, thì ta lại bị ràng buộc, cho nên ta không được như Phật xưng là Đấng Pháp Vương đối với toàn diện các pháp và tất cả các thời, xứ.

Muốn được như Phật phải quán vô ngã luôn luôn. Quán vô ngã thì tất cả cái gọi là: phải, trái, được, thua ở đời đều là một cái duyên cho ta tu, hoặc trở thành bình thường không có gì bận tâm cả. Quán vô ngã cũng như người võ sĩ luyện thân thể cho rắn chắc. Khi chưa rắn chắc thì dễ bị quật ngã trước một tác động bên ngoài. Người tu vô ngã cũng vậy, khi chưa thuần thục còn nhiều ngã chấp thì dễ đau khổ trước một lời nói độc. Nếu khi ngã chấp tiêu bớt, thì chỉ còn thấy đau khổ sơ sơ và cuối cùng thì không còn ngã chấp thì cũng không còn chút đau khổ nữa. Nên kinh Pháp Cú nói:

Như ngọn núi kiên cố

Không gió nào lay động

Cũng vậy giữa khen chê

Người trí không giao động. (Pháp Cú câu 81)

Kết luận: Cái Trí ở đây chính là cái trí thấy lý vô ngã vậy.

Source: [www.buddhismtoday.com](http://www.buddhismtoday.com)

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 05-10-2001

## PHÂN ƯU

Chúng tôi đau buồn nhận được tin Hiền nội của HT Đoàn Kim Sơn là:

### LÊ KIM NGÂN

Qui vị vào lúc 10,00 AM ngày 15-6-2016 (nhằm ngày 11-5-Bính Thân) tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn.

### Hương thọ 77 tuổi.

Xin thành kính phân ưu cùng HH HT. Đoàn Kim Sơn và tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu & các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi cho hương linh cố đạo hữu Lê Kim Ngân sớm trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Thành kính phân ưu

**Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo**

-----  
**Một số bạn học cùng lớp tại trường Lê Văn Trung**

Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
3076 Oakbridge Dr  
San Jose, CA 95121



Số 04/VP/BTĐHN/2016

**ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ**  
(Cửu thập nhứt niên)  
**Tòa Thánh Tây Ninh**

-----

**THÔNG BÁO**  
**Ban Thế Đạo Hải Ngoại**

**Kính gửi:** &- Quý Ban Thế Đạo Bắc CA, Ban Thế Đạo Nam CA  
Ban Thế Đạo Texas, Ban Thế Đạo Úc Châu  
Các Ban Đại Diện Ban Thế Đạo tại WA &OR, LA, GA, VA  
Canada, Pháp & Đức.

\*- Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Hiền Tài &  
Hiền Tài Dự Phong Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

**Trích yếu:** V/v Tổ chức Đại Hội Hiền Tài Hải Ngoại kỳ 8.

Thưa quý Hiền Huynh Hiền Tỷ,

Tham chiếu Quy chế Tạm Thời Hiền Tài Dự Phong tại Hải Ngoại và kết quả phiên họp với Nhị vị Phó Tổng Quản Nhiệm và Trưởng Nhiệm Thanh Sát Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng thông báo quý Hiền Huynh Hiền Tỷ rõ:

Đại hội Hiền Tài Hải Ngoại kỳ 8 sẽ được tổ chức kết hợp cùng thời điểm với Đại hội kỳ 3 Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại và Lễ Kỷ Niệm năm thứ ba “CaoDai Day” do Tộc Đạo Houston Texas theo thời gian và địa điểm như sau:

**Thời gian:** \*- Thứ Bảy ngày 3 tháng 9 năm 2016  
Đại hội Cơ quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

\*- Chủ Nhật ngày 4 tháng 9 năm 2016  
Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại

\*- Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2016  
Lễ Kỷ Niệm năm thứ ba “Cao Đài Day”



**Địa điểm:** Thánh Thất Cao Đài Houston TX,  
8415 S. Breeze Dr, Houston TX 77071

Thư Mời Tham dự Đại hội, Chương Trình Đại Hội và thông tin cần thiết về Đại Hội sẽ được phổ biến sau.

Vì sự phát triển của Đạo tại hải ngoại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin quý Hiền Huynh Hiền Tỷ dành thì giờ quý báu, sắp xếp tham dự Đại Hội.


Đố với những Hiền Huynh Hiền Tỷ Hiền Tài, Hiền Tài Dự Phong mà Ban Thế Đạo Hải Ngoại không liên lạc được vì không có email hoặc điện thoại, địa chỉ đã thay đổi, xin quý Hiền Huynh Hiền Tỷ nếu biết được, xin vui lòng thông báo giúp để thông báo này và các thông báo, tin tức sau liên quan đến Đại Hội được phổ biến rộng rãi.

Một lần nữa, trong tinh thần mong muốn Đại hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8 được thành công rực rỡ, Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng kính mời quý Hiền Huynh Hiền Tỷ tham dự Đại Hội đông đủ.

Trân trọng kính thông báo và kính mời.

San Jose, ngày 22-5-2016

TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
Tổng Quản Nhiệm

  
Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ



Nơi nhận:

- \*- Các Ban Thế Đạo & Ban Đại Diện/ BTĐHN tại các địa phương.  
“ Để xin phổ biến đến các Hiền Tài, HTDP trong địa phận)
- \*- Quý HH, HTỷ Hiền Tài, Hiền Tài Dự Phong  
(Qua Bản Tin Thế Đạo, web [www.banthedao.net](http://www.banthedao.net), bưu điện)  
“ Để kính tường và sắp xếp tham dự Đại hội”
- \*- Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại  
“ Để kính tường và để xin phổ biến trên web của quý Cơ Quan”
- \*- Thánh Thất Cao Đài Houston Texas  
“ Để kính tường và giúp đỡ tổ chức Đại Hội.”

**Đồng kính gửi:**

- \*- Quý Hiền Huynh Tham Văn Ban Thế Đạo Hải Ngoại.  
“ Để kính tường và kính mời tham dự”

Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
3076 Oakbridge Dr  
San Jose, CA 95121

**ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ**  
(Cửu thập nhứt niên)  
**Tòa Thánh Tây Ninh**



Số 05VP/BTĐHN/2016

Ngày 24-5-2016

**THÔNG BÁO số 2**  
**Ban Thế Đạo Hải Ngoại**

**Kính gửi:** &- Quý Ban Thế Đạo Bắc CA, Ban Thế Đạo Nam CA  
Ban Thế Đạo Texas, Ban Thế Đạo Úc Châu  
Các Ban Đại Diện Ban Thế Đạo tại WA &OR, LA, GA, VA  
Canada, Pháp & Đức.  
\*- Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Hiền Tài &  
Hiền Tài Dự Phong Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

**Trích yếu:** V/v Mẫu giấy ủy quyền.

Thưa quý Hiền Huynh Hiền Tỷ,

Tham chiếu Quy chế Tạm Thời Hiền Tài Dự Phong tại Hải Ngoại và kết quả phiên họp với Nhị vị Phó Tổng Quản Nhiệm và Trưởng Nhiệm Thanh Sát Ban Thế Đạo Hải Ngoại, và tiếp theo Thông cáo ngày 22-5-2016, Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng thông báo quý Hiền Huynh Hiền Tỷ rõ:

Trong Đại hội Hiền Tài Hải Ngoại kỳ 8 lần này, Ban Thế Đạo Hải Ngoại quyết định mỗi Hiền Huynh/Hiền Tỷ tham dự Đại Hội được quyền nhận lãnh một giấy ủy quyền và như vậy, nếu có người ủy quyền, quý Hiền Huynh Hiền Tỷ mỗi khi bầu bất cứ vấn đề gì trong Đại hội, quý Hiền Huynh Hiền Tỷ được tính 2 phiếu bầu.

Sau đây là Mẫu Giấy Ủy Nhiệm. Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng kính gửi đến quý Hiền Huynh Hiền Tỷ để sử dụng.

Trân trọng kính thông báo.

TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
Tổng Quản Nhiệm  
Nguyễn Ngọc Dũ



1

**Nơi nhận:**

- \*- Các Ban Thế Đạo & Ban Đại Diện/ BTĐHN tại các địa phương.  
“ Để xin phổ biến đến các Hiền Tài, HTDP trong địa phận)
- \*- Quý HH, HTý Hiền Tài, Hiền Tài Dự Phong  
(Qua Bản Tin Thế Đạo, web [www.banthedao.net](http://www.banthedao.net), Tập San Thế Đạo, Bưu điện)  
(Để kính tường hành”

**Đồng kính gửi:**

- \*- Quý Hiền Huỳnh Tham Vấn Ban Thế Đạo Hải Ngoại.  
“ Để kính tường”
- \*- Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại  
“ Để kính tường và để xin phổ biến trên web của quý Cơ Qaun”
- \*- Bản Tin Thế Đạo - Web [www.banthedao.net](http://www.banthedao.net) - TSTD  
“ Để phổ biến”
- \*- Hồ sơ - Lưu

**TRONG SỐ NÀY**

1\*- Lịch sử Quan Thánh Đế Quân (Đức Hộ Pháp Thuyết đạo) ..... 1

2\*- Hội Thánh là gì (Đức Hộ Pháp Thuyết đạo) ..... 3

3\*- Châu Đạo Victoria (Úc Châu) đã mua được miếng đất 52 acres ..... 4

4\*- Vô ngã là Niết Bàn (HT. Thích Thiện Siêu) ..... 9

5\*- Thông báo Mời quý Hiền Tài & Hiền Tài Dự Phong tham dự Đại hội  
kỳ 8 tổ chức tại Thánh Thất Houston, TX ngày 4-9-2016 .....12

6\*- Thiệp Mời ngày 2-3-2016 của Tộc Đạo San Diego, CA mời tham dự  
Lễ Khánh Thành Thánh Thất San Diego, CA tổ chức vào ngày  
2 & 3 tháng 7-2016 ..... 17

7\*- Tâm Thư Thánh Thất Sacramento, CA kêu gọi yểm trợ xây dựng  
lại Thánh Thất cũ .....20

8\*- Thư Mời tham dự Đại hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới  
lần thứ 8 tổ chức tại San Jose, CA từ ngày 2 đến 4 tháng 7 -2016 ..... 21

9\*- Đạo hữu Nguyễn Như Lý, Bào muội HT Nguyễn Trung Đạo  
quy vị (Thánh Thất Wichita chia buồn) ..... 23

# GIẤY ỦY QUYỀN

v/v bầu cử tại Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8 tổ chức  
ngày 4-9-2016 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.

Tôi tên là: <sup>1</sup> ..... sanh năm ..... , hiện ngụ tại  
số ..... đường ..... thành phố , , , , , , , , , , bang .....  
nước .....

Email ..... Điện thoại .....

Ủy quyền cho <sup>2</sup> ..... thay mặt tôi có toàn quyền quyết định  
lá phiếu của tôi trong việc :

- 1- Bầu Tổng Quản Nhiệm và 2 Phó Tổng Quản Nhiệm BTĐHN nhiệm kỳ 2016-2019.
- 2- Biểu quyết các vấn đề phát sinh trong Đại Hội.

Tôi cam kết sẽ tuân theo mọi kết quả của Đại hội.

Làm tại ..... ngày ... tháng ..... năm .....  
(Người ủy quyền ký tên)<sup>3</sup>

Xác nhận

Chữ ký kế bên là chữ ký của <sup>4</sup>

.....  
....., ngày ... tháng ..... năm .....<sup>5</sup>

**Ghi chú:** Người được ủy quyền sẽ nộp tờ ủy quyền này cho Ban Tổ Chức Đại Hội khi vào  
tham dự Đại Hội.

1- HT hoặc HTDP .....

2- HT hoặc HTDP .....

3- Dưới Người ủy quyền ký tên là chữ ký và dưới chữ ký viết tên họ người ủy quyền.

4- HT hoặc HTDP .....

5- Dưới năm ... là: \* - chữ ký của Tổng Quản Nhiệm BTĐ địa phương/  
\* - hoặc chữ ký của Trưởng Ban Đại diện /BTĐHN.  
\* - hoặc chữ ký và con dấu của Qu. Đầu tộc/ hoặc CTS HC Đạo địa phương.  
\* - hoặc xác nhận chữ ký của công chứng ( notary public)

Hoặc bỏ hết phần xác nhận thay thế bằng :

- \* - tờ copy ID người ủy quyền
- \* - hoặc tờ copy số cầu Đạo



**ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ**  
(Cửu thập nhứt niên)  
**Tòa Thánh Tây Ninh**

**THIỆP MỜI**



**Tham dự Lễ Khánh Thành**  
**Thánh Thất San Diego, California**  
**vào ngày 2 & 3 tháng 7 năm 2016**

**Châu Đạo California**  
**Thánh Thất San Diego**  
3204 Clairemont Mesa Blvd.  
San Diego, CA 92117

**ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỒ ĐỘ**  
Cửu thập nhật niên  
**Tòa Thánh Tây Ninh**  
\*\*\*\*\*

Hội Đồng Quản Trị & Tộc Đạo San Diego,

Trân trọng kính mời:

- \*- Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo
- \*- Chư Vị Hiền Tài, HT & HTDP Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Vui lòng dành chút thì giờ quý báu quan lâm tham dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất San Diego, California vào các ngày:

- \* Thứ Bảy, 28 tháng 5 Bính Thân (DL: 02-07-2016)
- \* Chủ Nhật, 29 tháng 5 Bính Thân (DL: 03-07-2016)

Sự hiện diện của Chư Vị để hiệp tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn cùng các Đấng, ban bố hồng ân cho Nhơn Sanh trên toàn Thế Giới được an hưởng thanh bình, ấm no hạnh phúc, và cũng là niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho Tộc Đạo San Diego của chúng tôi.

Văn Phòng Thánh Thất San Diego, ngày 02-3-2016  
TM. Hội Đồng Quản Trị TM. Hội Trị Sự Tộc Đạo



**HT. Nguyễn Trung Đạo**                      **CTS. Lê Quang Giai**  
H: (858) 538-6919                              H: (858) 693-7259  
C: (619) 573-3927                              C: (858) 537-7479



## CHƯƠNG TRÌNH

### \*- Thứ Bảy, ngày 28-05-Bính Thân (02-07-2016)

06:00 PM : Phấn Nghi Lễ

Cúng Tiểu Đàn

Tụng kinh Cầu An:

- \*- Di Lạc Chơn Kinh,
- \*- Kinh Cứu Khổ.

07:30 PM : Cơm chay thân mật.

### \*- Chủ Nhật, ngày 29-05-Bính Thân ( 03-07-2016)

07:00 AM : Đồng Đạo lễ tự tại Thánh Thất.

09:00 AM : Tiếp đón Quan khách.

11:30 AM : Buổi Lễ bắt đầu.

- Giới thiệu Quan Khách.
- Diễn Văn Khai Mạc.
- Cắt băng Khánh Thành.
- Trình bày tiến trình thành lập Thánh Thất San Diego.  
& Tổ Chức Tộc Đạo San Diego.
- Cảm tưởng của Quan Khách..
- Cảm Tạ của Ban Tổ Chức, mời dùng cơm chay  
và thưởng thức Văn Nghệ.

# TÂM THƯ THÁNH THẤT SACRAMENTO

## kêu gọi yểm trợ xây dựng lại Thánh Thất



**ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ**  
 Cửu thập nhứt niên  
**TÒA THÁNH TÂY NINH**  
**CHÂU ĐẠO CALIFORNIA**  
**TỘC ĐẠO SANTA CLARA**  
**THÁNH THẤT SACRAMENTO**

### BỨC TÂM THƯ

Kính thưa quý Chức Sắc,  
 Kính thưa quý Chức Việc,  
 Kính thưa quý đạo hữu, đạo tâm.

Hương Đạo Sacramento đã thành lập trong những năm đầu của thế kỷ 21, vài năm sau, nhờ sự giúp đỡ của quý Chức Sắc, Chức Việc, và đạo hữu, đạo tâm gần xa nên Hương Đạo đã có được một Thánh Thất để có nơi thờ phượng Đức Chí Tôn. Nhưng sau gần 10 năm sử dụng, ngôi nhà 70 năm tuổi đã không còn vững chắc nhất là Chánh Điện mặc dù nóc chưa dột nhưng vách đã xiêu xiêu, khi vào cúng cũng có vài điều áy náy. Được sự đồng thuận của đồng đạo, Bàn TRỊ SỰ đã xin phép Chính Quyền cho xây dựng lại, sau nhiều ngày chờ đợi, Chính quyền đã cho phép với hình thức lớn hơn như đã yêu cầu.

Được giấy cho phép xây cất ai cũng mừng vui, nhưng nỗi buồn lại ập tới khi tiền trong Hộ Vụ không nhiều mà chi phí xây cất lại cao. Nên với tư cách là Đầu Hương Đạo, đệ mạo muội vài hàng mong chư Chức Sắc, Chức Việc, đạo hữu, đạo tâm dang tay giúp đỡ, kể ít người nhiều cũng là công đức. Check, money order, cash đều được trừ thuế. Xin gửi về:

**Hương Đạo Cao Đài Sacramento**  
**2628 53rd Ave**  
**Sacramento CA 95822**

Ngưỡng nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban tứ Hồng Ân cho quý vị và gia quyến luôn luôn khang an, hạnh phúc.

Dấn thân tranh đấu giữa trường đời. Bạc tiền, danh vọng cũng KHÔNG thôi.  
 Lập công, bồi đức, đường tu vững. Một hương Hồng Ân của CHA TRỜI.

Kính thư.  
 Thánh Thất Sacramento, ngày 01 tháng 6 năm 2016  
 Thử quý TB Vận động Tài chánh  
 Hương Đạo: Sacramento

TB Tạo Tác

HT Lê Văn Ngọc

CTS Trương Ngọc Anh

CTS Nguyễn Văn Đăng



**ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHÓ ĐỘ**  
(Cửu Thập Nhất Niên)  
**TÒA THÁNH TÂY NINH**



**Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại**  
9315 Bolsa Ave, Box 84, Westminster, CA 92683  
(260) 226-3241 – info@caodaiyouth.org - http://www.caodaiyouth.org

**THƯ MỜI**

Trích Yếu: V/v **ĐẠI HỘI THANH THIẾU NIÊN CAO ĐÀI THẾ GIỚI lần thứ VIII**

Đại Hội VIII là một trong những sự kiện luân phiên, mỗi 2 năm một lần, của tuổi trẻ Cao Đài thế giới với mục đích nối kết các tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại (ĐĐTINH-HN) bằng sự hỗ trợ và liên quan trong giềng mối Đạo. Quan trọng nhất, ĐHTNCĐTG nhằm phát huy tinh thần gìn giữ Đạo và sự dẫn dắt cũng như vai trò của tuổi trẻ Cao Đài trong sự nghiệp phổ truyền nền chánh giáo nơi Hải Ngoại. Ở địa phương, Đại Hội sẽ là sự thôi thúc đối với từng cá nhân con em nhà đạo sớm nhìn thấy được trách nhiệm của mình trong việc giúp sức chư Chức Sắc, Chức Việc, và Đồng Đạo để cùng phát triển bốn Đạo tại địa phương, đồng thời đây cũng là cơ hội giúp đỡ thể hệ trẻ của Đạo có ý thức tinh thần phục vụ cộng đồng và trở thành người công dân tốt cho xã hội.

Ban Tổ Chức xin kính mời Chư Chức Sắc, Chức Việc, quý Đồng Đạo, quý Mạnh Thường Quân cùng toàn thể Anh Chị Em Thanh Thiếu Niên Cao Đài sắp xếp thời gian đến tham dự Đại Hội VIII địa điểm và thời gian sau:

**Chương Trình Tổng Quát:**

**Tối 1 tháng 7, 2016:** Tụ họp về Thánh Thất San Jose — 1479 South White Road, San Jose, CA 95127, USA

**Sáng 2 tháng 7, 2016:** Khai mạc Đại Hội tại Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu San Jose

**Chiều 2 tháng 7, 2016:** Di chuyển ra đất trại—Camp Chesebrough, 26005 Hwy 9, Los Gatos, CA

**Ngày 3 tháng 7, 2016:** Tiếp tục chương trình Đại Hội tại trại

**Sáng 4 tháng 7, 2016:** Bế mạc Đại Hội tại đất trại

Sự có mặt của Quý Vị sẽ là niềm khích lệ, cổ vũ tinh thần cho Ban Tổ Chức trong suốt những ngày Đại Hội. Sự thành công của Đại Hội hoàn toàn tùy thuộc vào sự giúp sức và ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần của quý Đồng Đạo khắp nơi.

Rất hân hạnh được đón tiếp và trân trọng kính mời.

California ngày 1 tháng 3 năm 2016  
TM Ban Tổ Chức  
Hội Trưởng ĐĐTINH-HN

Trương Trương Nguyễn Đăng Khoa

TM Ban Tổ Chức Địa Phương  
Hội Trưởng ĐĐTINH Santa Clara

Trương Trần Minh Thành

Chi tiết về Đại Hội VIII sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang nhà của Hội <http://www.caodaiyouth.org>

Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp với BTC qua điện thoại (260) 226-3241, hoặc email [info@caodaiyouth.org](mailto:info@caodaiyouth.org), hoặc có thể liên lạc với các Anh Chị Em đại diện tại địa phương dưới đây:

**Tại Bang California, USA**

**Miền Bắc Cali**

- Trần Minh Thành ĐT: 408-828-6291 Email: ddtmh\_sc@yahoo.com
- Trần Chí Dũng ĐT: 408-826-9760 Email: trancdung@sbcglobal.net

**Miền Nam Cali**

- Ngô Thiện Đức ĐT: 714-487-9764 Email: thienduc00@yahoo.com
- Võ Hồng Hoa ĐT: 714-352-9711 Email: vohoa2@yahoo.com
- Phan Hiệp ĐT: 407-361-0245 Email: jphansj@gmail.com

**Tại Bang Texas**

- Houston: Hồ Thi ĐT: 714-317-8072 Email: jasonho02@gmail.com
- Austin: Đỗ Thanh Hải ĐT: 512-827-9676 Email: haido512@yahoo.com
- Trương Trọng Nhân ĐT: 714-334-7154 Email: trongnhan72@yahoo.com
- Mountain View: Lê Minh Đạo ĐT: 469-879-5788 Email: minhdaoew@yahoo.com
- Dallas: Trần Hồng Hà ĐT: 469-733-8573 Email: hahongtran@yahoo.com

**Tại Bang Oregon**

- CTS Lê Minh Hoàng ĐT: 971-409-5781 Email: hoang\_le\_12@yahoo.com
- Phạm Cao Công Khanh ĐT: 503-616-5127 Email: ckahnp@gmail.com

**Tại Bang Georgia**

- Phạm Huấn ĐT: 770-713-0941 Email: huanp@aol.com
- Nguyễn Thái Liêu Bảo Trân ĐT: 404-547-5013 Email: tranbaol220@yahoo.com

**Tại Bang Washington**

- Lâm Nguyễn ĐT: 425-273-3304 Email: taituong@yahoo.com
- Nguyễn Đăng Khoa ĐT: 206-372-2990 Email: dangkhoa16@hotmail.com.com
- Trần Trung Dung ĐT: 253-709-6427 Email: tranyoung7@gmail.com

**Tại Bang Louisiana**

- Nguyễn Tấn Vũ ĐT: 985-856-6088 Email: blueeagle504@comcast.net

**Vancouver BC**

- Laura Duong ĐT: 604-562-8938 Email: duong3769@hotmail.com

**ĐỌC VÀ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI  
BẢN TIN THẾ ĐẠO - CẢM ƠN**

**Liên Lạc**

**Email:**

**[banthedao@comcast.net](mailto:banthedao@comcast.net)**

# PHÂN ƯU



Vô cùng thương tiếc được tin:  
Bào Muội của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Quyền Đầu Tộc Đạo Thánh Thất  
San Diego, California, Thành viên Hội Đồng Đại Diện, kiêm Trưởng Ban Khảo Cứu Vụ  
thuộc Cơ Quan Đại Diện Đạo Cao Đài là :

**Đạo Hữu**

**NGUYỄN NHƯ LÝ**

Đã qui vị vào ngày 19 tháng 4 năm Bính Thân  
(DL: 25-05-2016)  
tại Quận Thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam  
**Hưởng thọ 80 tuổi.**

Thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo  
và Tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi cho Hương  
linh cố Đạo Hữu NGUYỄN NHƯ LÝ được sớm siêu thăng trở về cõi Thiêng Liêng Hằng  
Sống.

**THÀNH KÍNH PHÂN ƯU**

**BÀN TRỊ SỰ - ĐỒNG ĐẠO - ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI  
THÁNH THẤT & ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU CAO ĐÀI WICHITA, KANSAS**